

๓.๒ ผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ ๔.๒๐ ระดับความสำเร็จของการสนับสนุนและกำกับติดตามการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ
โครงการเฉลิมพระเกียรติ และโครงการที่เกี่ยวข้องกับพระบรมวงศานุวงศ์ กรมอนามัย

ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (จำนวน) / หน่วยนับ	ผลการดำเนินงานตามแผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม	ระยะเวลา		สถานการณ์ ดำเนินการ
				แผนที่ กำหนด	ระยะเวลา ที่ ดำเนินการ	
โครงการสนับสนุนและกำกับติดตามการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และโครงการที่เกี่ยวข้องกับพระบรมวงศานุวงศ์ กรมอนามัย ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๗						
๑.	ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการพระราชดำริฯ กรมอนามัย	๔ ครั้ง	-	ต.ค.๖๖ – ก.ย. ๖๗ (ไตรมาสละ ๑ ครั้ง)	ต.ค.๖๖ – ก.ย. ๖๗	- ยังไม่ดำเนินการ (อยู่ระหว่างดำเนินการ ไตรมาสที่ ๑ กำหนด จัดวันที่ ๑๙ ธ.ค. ๖๖)
๒.	ประชุมคณะอนุกรรมการโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และโครงการที่เกี่ยวข้องกับพระบรมวงศานุวงศ์ กรมอนามัย	๑๑ ครั้ง	จัดประชุมคณะอนุกรรมการโครงการพระราชดำริฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๘ พ.ย.๖๖ (เดือนพ.ย.) - สนับสนุนและกำกับติดตามการดำเนินงานโครงการพระราชดำริฯ กรมอนามัย	พ.ย. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	พ.ย. ๖๖	- ดำเนินการแล้ว - เป็นไปตามเป้าหมาย
๓.	ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศูนย์ข้อมูลการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามโครงการพระราชดำริฯ กรมอนามัย	๑ ครั้ง	จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศูนย์ข้อมูลการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามโครงการพระราชดำริฯ กรมอนามัย เมื่อวันที่ ๑๗ พ.ย. ๖๖	พ.ย. ๖๖	พ.ย. ๖๖	- ดำเนินการแล้ว - เป็นไปตามเป้าหมาย
๔.	จ้างเหมาบริการบุคลากรปฏิบัติงาน	๑๒ ครั้ง	สนับสนุนงานภายใต้สำนักงานประสานงานโครงการพระราชดำริฯ กรมอนามัย	ต.ค.๖๖ – ก.ย. ๖๗	ต.ค.๖๖ – ก.ย. ๖๗	- ดำเนินการแล้ว - เป็นไปตามเป้าหมาย

สรุปโครงการสนับสนุนและกำกับติดตามการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และโครงการที่เกี่ยวข้องกับพระบรมวงศานุวงศ์ กรมอนามัย ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๗ ณ วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ มีจำนวน ๓ กิจกรรม ได้แก่ ประชุมคณะอนุกรรมการโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และ

จ้างเหมาบริการบุคลากรปฏิบัติงาน จำนวน ๓ เดือน ผลการดำเนินงาน ทำได้ทั้ง ๓ กิจกรรม คิดเป็น ๑๐๐% โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. จัดประชุมคณะอนุกรรมการโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติและโครงการที่เกี่ยวข้องกับพระบรมวงศานุวงศ์ กรมอนามัย



วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นายแพทย์กฤษฎา ศิริชัยสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรธานี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กลุ่มที่ ๖ กลุ่มโครงการพระราชดำริ ฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมกองการเจ้าหน้าที่ และผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference) ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะอนุกรรมการฯ จากส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๓๐ คน โดยมีนายแพทย์พีระยุทธ สานุกุล ผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และโครงการที่เกี่ยวข้องกับพระบรมวงศานุวงศ์ กรมอนามัย เป็นที่ปรึกษาการประชุมดังกล่าว

ที่ประชุมได้มีการติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ปี๒๕๖๗ประเด็นที่ ๑ โครงการพระราชดำริฯ ได้แก่ โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ โครงการฟันเทียม รากฟันเทียม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสสมหามงคล ๗๒ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โครงการถวายการดูแลสุขภาพให้กับพระภิกษุสงฆ์ สามเณร และผู้นำทางศาสนา ๗๒,๐๐๐ รูป/ท่าน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๗๒ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ตามโครงการพระราชดำริฯ กรมอนามัย โครงการเฉลิมพระเกียรติ และโครงการที่เกี่ยวข้องกับพระบรมวงศานุวงศ์ กรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ อีกจำนวน ๗ โครงการ สำหรับในปีนี้กรมอนามัยจะมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูล ของ

โครงการในพื้นที่ กพด. และ ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม จะมีการทำระบบการประเมินมาตรฐานสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตสำหรับผู้ต้องขังผ่านระบบออนไลน์

กิจกรรมที่ ๒ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศูนย์ข้อมูลการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมตามโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และโครงการที่เกี่ยวข้องกับพระบรมวงศานุวงศ์ กรมอนามัย



วันศุกร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ นายแพทย์พีระยุทธ สานุกุล ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการพระราชดำริฯ กรมอนามัย เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศูนย์ข้อมูลการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และโครงการที่เกี่ยวข้องกับพระบรมวงศานุวงศ์ กรมอนามัย ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร

การประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำศูนย์ข้อมูลการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามโครงการพระราชดำริฯ ให้ภาคีเครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการดำเนินงาน ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามโครงการพระราชดำริฯ และเพื่อให้มีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน ตามโครงการพระราชดำริฯ ของกรมอนามัย ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบ ๑๐ โครงการหลัก และผู้เกี่ยวข้องจากส่วนกลาง จำนวน ๒๕ โดยในที่ประชุมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระบบข้อมูล Royal Projects Health Information Center (RPHIC) โดย นายแพทย์กฤษฎา ศิริชัยสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรธานี และระบบข้อมูลอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในเรือนจำโดยนางสาวปริญญ์นิษฐ์ ใหม่เจริญศรี หัวหน้ากลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชน สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม และมีกิจกรรมกลุ่มการฝึกปฏิบัติวิธีการ

นำเข้าข้อมูล โครงการพระราชดำริฯ กรมอนามัย จำนวน ๑๐ โครงการ ได้แก่ (๑) โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ (๒) โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) (๓) โครงการพัฒนาสุขภาพเด็กและประชาชนในพื้นที่ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา (๔) โครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ (๕) โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ (๖) โครงการควบคุมและป้องกันภาวะโลหิตจาง (๗) โครงการฟันเทียม รากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคล ๗๒ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ (๘) โครงการถวายการดูแลสุขภาพให้กับพระภิกษุสงฆ์ สามเณร และผู้นำทางศาสนา ๗๒,๐๐๐ รูป/ท่าน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๗๒ พรรษา (๙) โครงการสุขภาพดีด้วยทฤษฎีเพื่อน (ตาย) ด้วยหลัก ๑๐ อ และ (๑๐) โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระย่า ด้านภัยมะเร็งเต้านม เพื่อให้ศูนย์ข้อมูลการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามโครงการพระราชดำริฯ กรมอนามัย พร้อมใช้งานและเป็นปัจจุบัน
